



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๑ มุลค่า ๙๗,๕๐๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว-กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายมุสลิม

● น.ส.ปรารถนา คงสำราญ หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมประจำปี 2556 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ มศว จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายมุสลิมประจำปี 2556 จัดกิจกรรมประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิม หรือ Muslim Fashion Contest 2013 เพื่อยกระดับการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมภายใต้แนวคิด รังสรรค์ใหม่ เอกลักษณ์ไทย มุสลิมหรือ ORIGINALITY THAI MUSLIM ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการใน 3 เรื่อง คือ การผลิต การตลาด และการออกแบบ ให้ผู้ประกอบการเลือกหัวข้อจาก 1 ใน 3 ที่คิดว่าตัวเองต้องการเสริมศักยภาพในการผลิตให้ดีขึ้นมีคุณภาพมากขึ้น จากนั้นทาง มศว จะส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่

เพื่อให้คำแนะนำในหัวข้อที่ผู้ประกอบการต้องการ ตอนนี้มีผู้ประกอบการด้านเสื้อผ้าอิสลามประมาณ 70 ราย ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

“ปีนี้เราต้องการให้นักออกแบบหรือผู้ประกอบการที่โจทย์การออกแบบให้ได้ว่าไทยมุสลิมควรมีตัวตนการแต่งกายที่ทำให้รู้ว่าเป็นไทยมุสลิมเป็นอย่างไร ให้มีรูปแบบที่ชัดเจน ที่ผ่านมามีการเห็นการออกแบบกว้างๆ เสื้อผ้ามุสลิมจากที่ต่างๆ ไม่แตกต่างกัน แต่ยังไม่เห็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของการออกแบบเครื่องแต่งกายไทยมุสลิม หากการออกแบบเครื่องแต่งกายมุสลิมในประเทศไทยยังไม่ยกระดับการออกแบบเพื่อให้เห็นตัวตนของมุสลิมในประเทศไทย เราก็จะสู่ตลาดในประเทศอื่นๆ ที่มีการผลิตเครื่องแต่งกายมุสลิมระดับแนวหน้าอย่างในประเทศตุรกีไม่ได้ ซึ่งถือเป็นข้อดีที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้เครื่อง

แต่งกายมุสลิมมีพื้นที่ที่ยืดหยุ่นของตัวเองได้อย่างมีอนาคตและมีศักดิ์ศรี และหาพื้นที่บริเวณสวนจตุจักร เพื่อนำเสื้อผ้าของผู้ประกอบการแต่ละรายพบปะผู้ซื้อโดยตรง ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ซื้อรายย่อยและผู้ซื้อรายใหญ่ โดยตรงด้วย”

เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาผู้ประกอบการเครื่องแต่งกายมุสลิม นักออกแบบอิสระหรือผู้ที่สนใจทั่วไป ไม่จำกัดอายุ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-26 เมษายน 2556 ส่งรูปแบบผลงานและประเภทชุดที่ใช้ในการประกวด คือ ชุดลำลองสตรี หรือบุรุษ และชุดทำงานสตรีหรือบุรุษ สอบถามได้ที่ศูนย์บริการวิชาการ มศว ชั้น 15 อาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ถ.ไศยกมนตรี กทม. หรือ สอบถามได้ที่ 08-1109-4625 หรือ 08-9509-2945 Email:kprattana@hotmail.com